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เรียน เพืÉอนสมาชิก สอมธ. ทีÉรักทุกท่าน 

 ตามทีÉ สอมธ. ได้ออกมาตรการ พักชÎาระเงินต้น ลดดอกเบีÊ ย ř.ŝ% ให้กับสมาชิกเพืÉอบรรเทาความ

เดือดร้อนจากเหตุระบาดของเชืÊ อไวรัสโคโรนา ŚŘřš (COVID 19) ให้แก่สมาชิกนัÊน ปรากฎมีประเด็นทีÉสมาชิก

จÎานวนหนึÉงได้สอบถามมาตามช่องทางต่าง ๆ ว่า  

 -  ทÎµÅมถ¹งพก́Âต่Áง·นตน้น่µจะพก́ท´ÊงÁง·นตน้ÂละดอกÁบ¸Ê ยÁหมºอนกบ́ธนµคµรบµงÂห่ง ? 

 - ทÎµÅมตอ้งÄหผ้¼ค้ÎÊ µรบ́รองดว้ย หµตว́ยµก ม¸ข´ÊนตอนÁยอะ ย»่งยµก ? 

 สอมธ. ขอช̧Ê ÂจงประÁดÈนดง́กล่µว ÂละขอÄชÃ้อกµสน̧Ê สร»ปมµตรกµรÃดยรวมต่µง Ç Âละมµตรกµรท̧É

คµดว่µจะพ·จµรณµÁพ·ÉมÁต·ม ดง́น̧Ê  

 ประกµรท̧Éหน¹Éง ก่อนอืÉนขอทÎาความเข้าใจก่อนว่า สหกรณ์ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ บางอย่างทÎาได้

เหมือนกันและบางอย่างกท็Îาได้ไม่เหมือนกัน มีขอบเขต หน้าทีÉ ความรับผิดชอบแตกต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึÉงคือ 

ธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์อยู่ในบังคับของกฎหมายคนละฉบับ มีองค์กรกÎากบัดูแลคนละส่วนครับ ธนาคารพาณิชย์

อยู่ภายใต้การกÎากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะทีÉสหกรณ์ออมทรัพย์ดÎาเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. ŚŝŜŚ กÎากบัดูแลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านท่านอธบิดีกรมฯ ในฐานะ

นายทะเบียนสหกรณ์ ดังนัÊน หากเพืÉอนสมาชิกจะนÎาสหกรณ์ไปเทียบกับธนาคารพาณิชย์ว่าทÎาไมถึงไม่ทÎาเหมือนกัน 

เช่นให้ลดทัÊงต้นทัÊงดอกเบีÊย ซึÉงไม่สามารถเปรียบเทยีบได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

 ประกµรท̧Éสอง การตัดสนิใจใช้มาตรการใด ๆ ของสหกรณ์ ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบ และมีมติให้ปฏิบัติได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดÎาเนินการ ดังนัÊนมาตรการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิก จึงพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักการของสหกรณ์ ณ ช่วงเวลาทีÉพิจารณา และภายใต้ข้อจÎากัดของ

ระเบียบข้อบังคับ ในการช่วยเหลือสมาชิกกต้็องคÎานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมขององค์กรด้วยซึÉงสมาชิกทุกคนมี

หุ้นส่วน ดังนัÊนในการพิจารณามาตรการใด ๆ จึงจÎาเป็นต้องคÎานึงถึงความมัÉนคงและผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่

ด้วย แต่คณะกรรมการกรั็บฟังปัญหาทุกปัญหา และจะนÎาไปพิจารณาว่าหากสามารถช่วยเหลือเพิÉมเติมด้านใดได้ โดย

ไม่ทÎาให้องค์การตกอยู่ในภาวะความเสีÉยง กจ็ะนÎาไปพิจารณาเพืÉอช่วยเหลือสมาชิกต่อไปตามหลักการของสหกรณ์  

 ประกµรท̧Éสµม ณ วันทีÉ คณะกรรมการอÎานวยการ สอมธ.(ในคราวประชุมเมืÉอวันทีÉ Śš มี.ค.Şś) และ

คณะกรรมการดÎาเนินการ (ในคราวประชุมเมืÉอวันทีÉ śř มี.ค.Şś) ได้พิจารณาเรืÉองนีÊ  กใ็ช้หลักการว่า ขอให้ช่วยเหลือ

สมาชิกให้เตม็ทีÉโดยพิจารณาข้อจÎากัดของระเบียบว่า ให้ทÎาอะไรได้บ้าง ห้ามอะไรบ้าง โดยศึกษามาตรการช่วยเหลือ

สมาชิกจากสหกรณ์อืÉน ๆ ด้วยว่าได้มีมติออกมาตรการใดบ้าง เพราะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับเดียวกัน อาจมี

ต่างกันบ้างทีÉข้อบังคับกับระเบียบในบางเรืÉอง และเมืÉอพิจารณาระเบียบของ สอมธ. แล้วมีข้ อจÎากัด บางประการ 

ประกอบกบัศึกษาจากแนวทางทีÉสหกรณ์อืÉนได้ดÎาเนินการออกมาตรการต่าง ๆ ไว้ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ 
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ดÎาเนินการ   ข้อเทจ็จริงปรากฎว่าสหกรณ์ต่าง ๆ ทีÉออกมาตรการในช่วงเวลานัÊน ต่างเสนอมาตรการทีÉให้พักชÎาระ

เฉพาะเงินต้นเท่านัÊน ผู้กู้ของทุกสหกรณ์ยังคงต้องชÎาระดอกเบีÊ ย ยังไม่ปรากฎว่ามีสหกรณ์ใดทีÉมีมาตรการพักทัÊงเงิน

ต้นและดอกเบีÊย  

 ประกµรท̧Éส¸É เมืÉอ สอมธ. เห็นว่า ในประเด็นมาตรการในส่วนการพักชÎาระหนีÊ ให้กับสมาชิก ข้อมูลทีÉจะ

ตัดสินใจได้เหมาะสมในขณะนัÊนคือการพักชÎาระเงินต้นเพียงอย่างเดียว แต่คณะกรรมการก็ได้พิจา รณาลดอัตรา

ดอกเบีÊ ยด้วย โดยให้ลด ร้อยละ ř.ŝŘ จากร้อยละ ŝ.ŘŘ เป็นร้อยละ ś.ŝŘ ซึÉงกเ็ป็นการลดโดยไม่ต้องยืÉนคÎาขอแต่

อย่างใดในทุกสญัญาตามประกาศ 

 ประกµรท̧Éหµ้ หากต่อไปกรรมการฯ จะต้องพิจารณาออกมาตรการให้พักชÎาระดอกเบีÊยไปพร้อมเงินต้น

ด้วย จÎาเป็นต้องแก้ไขระเบียบสหกรณ์  หากต้องแก้ระเบียบต้องมีเหตุผลทีÉอธิบายได้  ขณะนีÊกÎาลังมอบฝ่ายวิเคราะห์

ไปประเมินให้รอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยประกอบเพิÉมเติมอีกหลายปัจจัย ซึÉงคณะกรรมการเห็นว่าหากเร่งตัดสินใจ

ในประเดน็นีÊ โดยไม่มีข้อเทจ็จริงจากฝ่ายวิเคราะห์ก่อน กอ็าจจะกระทบต่อความมัÉนคงของกิจการโดยรวมได้ในระยะ

ต่อไป รายได้หลักของสหกรณ์มาจากทางเลือกไม่กีÉทางตามข้อบังคับปัจจุบันทีÉเปิดให้ทÎาได้ ในขณะทีÉธนาคารพาณิชย์มี

เครืÉองมือให้บริหารรายได้มากมาย เช่นดอกเบีÊยจากบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเป็นตัวแทนประกนัภัย  โบ

รกเกอร์ ในตลาดทุน ฯลฯ ดังนัÊน การทีÉธนาคารพาณิชย์สามารถพักชÎาระหนีÊทัÊงต้นและดอกเบีÊยนัÊน เพราะมีช่องทางทีÉ

สามารถบริหารรายได้อืÉนทีÉยืดหยุ่นกว่าสหกรณ์อย่างหาทีÉเปรียบมิได้ 

 ประกµรท̧Éหก ในประเดน็ทีÉต้องมีผู้คÎÊาประกันรับรอง เป็นเรืÉองทีÉเกีÉยวข้องกับสิทธิของผู้คÎÊาประกันตาม

หลักเกณฑ์ทีÉไม่สามารถหลีกเลีÉยงได้ สัญญาใด ๆ ทีÉมีผู้คÎÊาประกันตามกฎหมาย เมืÉอมีการเปลีÉยนแปลงทีÉกระทบกับ

สัญญา ผู้คÎÊาประกันในสัญญาเดิมต้องให้ความยินยอมให้มีการขอพักชÎาระหนีÊ  เพราะผู้คÎÊาประกันต้องร่วมรับผิดชอบ

กบัทุกการเปลีÉยนแปลงในสญัญาตามกฎหมาย หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ผู้คÎÊาต้องลงนามในแบบคÎาขอเดียวกนักบัผู้

กู้เพืÉอยืนยันตัวตนทีÉแท้จริงต่อหน้าเจ้าหน้าทีÉ ตามระเบียบของ สอมธ.  

 ประกµรท̧ÉÁจÈด สอมธ. เข้าใจความจÎาเป็นและความไม่สะดวกในการเดินทางไปพบปะกนัตามสถานการณ์

ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของผู้กู้และผู้คÎÊาประกัน จึงได้ให้ความยืดหยุ่นและลด

ความยุ่งยากซับซ้อนด้วยการออกมาตรการเสริมให้สามารถส่งเอกสารเป็นไฟล์ออนไลน์กนัได้ระหว่างผู้คÎÊาประกันกบัผู้

กู้  และผู้กู้ ต้องรวบรวมไฟล์ส่งออนไลน์ให้ จนท. ได้ เพียงแต่ต้องนÎาต้นฉบับจริ งส่งให้กับ จนท.สินเชืÉอด้วยเพืÉอ

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของไฟล์เอกสารต่าง ๆ ทีÉส่งออนไลน์ตามทีÉกฎหมายกÎาหนด โดยอนุโลมให้ส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือเรียก Kerry/ Grab ไปส่งให้กไ็ม่ได้ขัดข้อง 

 ประกµรท̧ÉÂปด สอมธ. ยังได้ช่วยเพิÉมมาตรการอÎานวยความสะดวกให้ผู้กู้  ผู้คÎÊา สามารถตรวจสอบข้อมูล

ทางการเงินส่วนบุคคลได้ทางระบบออนไลน์เพืÉอใช้เป็นข้อมูลประกอบการยืÉนคÎาขอได้สะดวกรวดเรว็ยิÉงขึÊน ลดความ

ยุ่งยากซับซ้อนทีÉต้องไปพบเจ้าหน้าทีÉเพืÉอขอข้อมูลต่าง ๆ มากรอกในแบบคÎาขอ  ซึÉงนับเป็นครัÊงแรกทีÉสมาชิกสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการเงินส่วนบุคคลออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปทีÉทÎาการของสหกรณ์   
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 ประกµรท̧ÉÁกµ้ คณะกรรมการ สอมธ. มีความปรารถนาดีกับสมาชิก จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ดังได้

กล่าวข้างต้น รวมทัÊงมาตรการซืÊ อประกันภัยกลุ่ม สÎาหรับสมาชิกทีÉพบการติดเชืÊ อโดยจะได้รับเงิน Ś หมืÉนบาทเมืÉอ

ตรวจพบเชืÊอโดยการยืนยันของแพทย์  นอกจากนีÊ  สอมธ. ยังได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้สมาชิกสามารถถอนเงิน

ได้จากตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ได้ และได้เร่งให้ทÎาการพัฒนาระบบอยู่ในขณะนีÊ   

 ประการทีÉสิบ มาตรการการพักชÎาระทัÊงเงินต้น และดอกเบีÊย จะทÎาได้หลังจากได้รับผลการวิเคราะห์และ

จÎาลองสถานภาพการดÎาเนินการตามมาตรการดังกล่าวร่วมกบัปัจจัยและตัวแปรทีÉเกีÉยวข้อง หากพิจารณาแล้วเหน็ว่าไม่

ทÎาให้เกดิผลกระทบด้านความมัÉนคงของ สอมธ. กจ็ะนÎาเสนอคณะกรรมการดÎาเนินการเพืÉอพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

ต่อไป 

 ขอกราบเรียนสมาชิก สอมธ. ด้วยความเคารพว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาออกมาตรการต่าง ๆ เพืÉอ

ช่วยเหลือสมาชิกทีÉได้รับความเดือดร้อน และอÎานวยความสะดวกตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ แต่ต้องคÎานึงถึง

ความมัÉนคงขององค์กร ซึÉงเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ด้วย คณะกรรมการฯ ตระหนักดีว่าคงไม่สามารถออก

มาตรการใดทีÉทÎาให้สมาชิกทุกคนพึงพอใจได้ตามสภาพและเงืÉอนไขของแต่ละบุคคล แต่ สอมธ. ไม่ปิดกัÊนทีÉจะรับฟัง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพืÉอไปปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกให้ดียิÉงขึÊนต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิÉงว่า คÎา

ชีÊ แจงทัÊงสิบประการจะช่วยให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและคลายความสงสัยต่าง  ๆ ไปได้ไม่มากก็น้อย และต้อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีÉสมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทีÉเป็นประโยชน์  สอมธ. จะนÎาข้อเสนอแนะต่าง  ๆ  

ไปพิจารณาหากปรากฎผลในภายภาคหน้าว่าจะสามารถออกมาตรการเพิÉมเติมทีÉเป็นผลดีกับสมาชิกได้โดยไม่ขัดต่อ

หลักการ กฎหมาย และความมัÉนคงของสหกรณ์ 

 ในการตอบคÎาถามอืÉน ๆ นอกจากประเดน็นีÊ  สามารถไปอ่านคÎาตอบจากคÎาถามทีÉถามบ่อย - Frequent 

Asked Questions (FAQ) ได้ทีÉ เวบ็ไซต์ สอมธ.  และเฟสบุคกลุ่ม สอมธ.  

 ขอให้สมาชิกโปรดรักษาสขุภาพด้วยครับ 

 

              ด้วยความปรารถนาดี 

 

 

     รองศาสตราจารย์ ว่าทีÉร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท ์ 

             ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. 
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